

พระจริยวัตรของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ
ขณะที่ทรงศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



พระปณิธาน

ในค่ำวันที่ 23 มกราคม 2545 อันเป็นวันที่ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.กิงพร ทองใบ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าเฝ้า เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากที่ได้ทรงศึกษาสำเร็จระดับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ให้มีความกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับการประยุกต์ใช้ต่อไป ผู้เขียนได้กราบทูลว่า ระบบการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการสอนทางไกล ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ จึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว 1 ปี ซึ่งเสด็จพระองค์หญิงฯ ก็มีพระประสงค์จะให้ไปทำตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ มิได้ให้จัดการเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด จึงทรงสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อมา คือปีการศึกษา 2546

ปฐมฤกษ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2546 ได้ทรงเสด็จเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่นเดียวกับนักศึกษาอื่นที่เป็นนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษาเดียวกันนั้น ได้ทรงร่วมกิจกรรมการไหว้ครูและทรงฟังคำบรรยายต่าง ๆ อยู่ตลอดวัน ยิ่งความปลื้มปิติแก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มสธ. เป็นอย่างยิ่ง

ทรงลงทะเบียนเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ทรงลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กำหนด โดยทรงเลือกที่จะศึกษาในแผน ก. อันเป็นแผนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ จึงทรงลงทะเบียนภาคเรียน ละ 2 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 5 หน่วยกิต รวมเป็นภาคเรียนละ 10 หน่วยกิต ทางสาขาวิชาวิทยาการ การจัดการได้จัดให้มีการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ วังคูโขทัย ตามจำนวนชั่วโมงเรียน ตามปกติของหลักสูตรทุกครั้งที่มีการสอนจะทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่บันทึกวิทยทัศน์ ไว้เพื่อการศึกษา ทบทวน เมื่อมีเวลาว่างจากพระกรณียกิจอื่น ในแต่ละภาคเรียนจะได้ทรงทำงานที่ได้รับมอบหมาย และทรงเข้ารับการสอนไปตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมรายงานที่ได้รับมอบหมาย และกระดาษคำตอบการสอนทุกวิชาที่ได้ทรงทำสอบไว้เป็นจดหมายเหตุ

ทรงทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2547 เป็นภาคแรกที่ทรงลงทะเบียนนิพนธ์วิทยานิพนธ์ จากที่ทรงมีพระปณิธานที่จะศึกษาให้ลงลึกทางด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ทรงเลือก หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง **“ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในงาน”** ด้วยทรงตระหนักว่า ความผูกพันเป็นทัศนคติของบุคลากรที่หน่วยงานต้องการ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้กราบทูลว่า ในการทำวิทยานิพนธ์ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากองค์การภาคธุรกิจ จึงทรง เลือกศึกษาในองค์การธุรกิจการเกษตรที่เคยไปทรงศึกษาดูงาน คือ บริษัทสหฟาร์ม จำกัด ใน ภาคเรียนนี้เองที่นอกจากพระกรณียกิจซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วยังทรงมีพระภารกิจใหม่คือ ทรงพระกรรม แต่เสด็จพระองค์หญิงฯ ก็ยังมีพระวิริยะในการศึกษา ทรงกล่าวเสมอว่า พระโอรส เป็นกำลังใจที่ดียิ่ง ทำให้ทรงมีจุดหมายและมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษานี้ แต่เดิม มีแผนจะทำวิทยานิพนธ์ 2 และ 3 ให้เสร็จสิ้นก่อนมีพระประสูติกาล ในเดือนเมษายน 2548 แต่ก็ จำเป็นต้องเลื่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ไปเป็นภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2547 เสด็จพระองค์หญิงฯ ทรงได้รับอนุมัติปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548

ทรงสำเร็จการศึกษา

หลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.กิงพร ทองใบ ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ นำนักศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางบริหารธุรกิจ ที่เข้ารับการอบรม ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานในแผนกศิลปะอาชีพ 904 ร้านศิลปะอาชีพ 904 และขอพระราชานุญาตให้เสด็จพระองค์หญิงฯ ทรงประทานบรรยาย เรื่อง **“การประยุกต์ใช้ความรู้ทางบริหารธุรกิจในการจัดการร้านศิลปะอาชีพ 904 ให้ประสบความสำเร็จ”** ณ ศาลา มิตรภาพ วังสุโขทัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548

พระจริยวัตร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ว่าจะช่วงที่ยังทรงศึกษาที่ทุกครั้งที่อาจารย์เข้าถวายการสอน จะทรงไหว้สวัสดีอาจารย์ทุกครั้งที่ยังเรียน และจบการเรียน การมีพระอัธยาศัยเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมรุ่น และพระกรุณาธิคุณที่ทรงบรรยายและอนุเคราะห์การศึกษาดูงานแก่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ยังความปลื้มปิติโสมนัสในพระมหากรุณาธิคุณไม่ลืมเลือน

รองศาสตราจารย์ ดร. กิงพร ทองใบ
ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ตำนานหอสมุด